

Source : ประชาชาติธุรกิจ

Date : 14 ม.ค. 2559 Page : 24

No: 59019270

นำตาลขอนแก่นรอเงกใบอนุญาตตั้งโรง.สระแก้ว

โรงงานนำตาลขอนแก่นชะงัก ยังเดินหน้าสร้างโรงงานที่จังหวัดสระแก้วไม่ได้ เหตุกระทรวงอุตสาหกรรมยังไม่ออกใบอนุญาต หลังปลดล็อกคำสั่งศาลครบ 90 วันแล้ว ประกาศเดินหน้าโครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมสีเขียวครบวงจร-ฮาลาลพาร์คในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดสระแก้วว่า ตามที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาในคดีที่สมาคมเกษตรกรรายแดนบูรพา, สมาเกษตรกรจังหวัดสระแก้ว กับพวกรวม 735 คน ยื่นฟ้องกระทรวงอุตสาหกรรม, ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัทนำตาลนิวกวางส์ันหลี จำกัด รวม 3 คน ให้เพิกถอนหลักเกณฑ์ตามหนังสือ สอน.ที่ อก.0601/862 ลงวันที่ 12 เม.ย. 2550 เรื่องการกำหนดเงื่อนไขการย้ายสถานที่ตั้งและขยายกำลังการผลิตของโรงงานนำตาลเฉพาะหลักเกณฑ์ในข้อ 1 ที่กำหนดให้โรงงานที่จะตั้งใหม่ต้องมีระยะห่างจากที่ตั้งของโรงงานนำตาลที่มีอยู่เดิมในเส้นทางที่ใกล้ที่สุดไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร

รวมทั้งให้กระทรวงอุตสาหกรรมและปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายในการเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาตามคำร้องขอของบริษัท นำตาลนิวกวางส์ันหลี ในการขอย้ายสถานที่ตั้งโรงงานจาก อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ไปตั้งที่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558

นายจิตติวรธน์ ยิบยีนธรรม ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สระแก้ว) บริษัทนำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL เปิดเผยกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้ว่า หลังจากศาล



จิตติวรธน์ ยิบยีนธรรม

ปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาออกมาแล้ว ให้กระทรวงอุตสาหกรรมไปดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายภายใน 90 วัน โดยครบกำหนดไปแล้วเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2559 แต่ก็ยังไม่มียื่นหนังสืออนุญาตหรือทำที่ใด ๆ จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่ง KSL ได้เรียกประชุมด่วนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อหาทางออกเรื่องนี้

แม้ว่าที่ผ่านมาจะยังไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างโรงงานในพื้นที่สระแก้วได้ แต่บริษัท KSL ก็ได้เตรียมการมาเป็นระยะเวลานานเกือบ 10 ปีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมภาคเกษตรหรือชาวไร่อ้อยให้เข้มแข็ง โดยการลงมาให้ความรู้เรื่องวิธีการปลูกอ้อยอินทรีย์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้ปุ๋ย การดูแลดิน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางดำเนินงาน เพราะอ้อยเก็บเกี่ยวได้ปีละครั้ง แต่ในระหว่างนั้นเกษตรกรจะต้องมีรายได้อื่นเพื่อเลี้ยงชีพด้วย ในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้มีโครงการสระแก้วเมืองแห่งความสุข ภายใต้ 4 ดีวิถีพอเพียง

(คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สิ่งแวดล้อมดี) ทางบริษัทจึงเสนอตัวเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ เพื่อพยายามเสนอแนวทางเกษตรอินทรีย์ ปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรที่ดำเนินมานานให้เป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรสระแก้ว ภายใต้หลักคิด “อยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างมีความสุข โรงงานก็จะอยู่ได้อย่างยั่งยืน”

นายจิตติวรธน์กล่าวถึงโครงการก่อสร้างเขตประกอบการอุตสาหกรรมว่า KSL มีพื้นที่กว่า 1,500 ไร่ อยู่ที่หมู่ 4 ตำบลผักกะ อำเภอดอนนาค จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล ซึ่งบริษัทได้เสนอโครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมสีเขียวครบวงจร และ Halal Park ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว มูลค่าการลงทุนประมาณ 15,000-30,000 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้สร้างโรงงาน

โดยในเฟสแรกจะใช้เวลา 2 ปีจะสร้างโรงงานนำตาลและโรงงานไฟฟ้าเฟสต่อไปจะสร้างโรงงานเอทานอล โรงงานปุ๋ย และโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่ใช้สินค้าของ KSL เป็นวัตถุดิบ ในเบื้องต้นคาดว่าจะมีพันธมิตรมาร่วมในเขตประกอบการไม่ต่ำกว่า 10 โรง โดยจะเน้นโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ประโยชน์สูงสุด เพื่อผลิตอาหารฮาลาล ในเบื้องต้นได้ประสานงานกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้คำปรึกษาทางวิชาการและตรวจรับรองสู่ HOW & Standard ด้วย